

โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาถ้ำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาถ้ำ กำลังประสบปัญหาในด้านการบริหารจัดการขยะ เช่นเดียวกับกับท้องถิ่นอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากรปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นเวลาและปัญหาขยะตกค้างต่างๆ ดังนั้นแนวทางแก้ไขปัญหามูลฝอยในระยะยาวจะต้องสนับสนุนและขยายผลให้ประชาชนลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนโดยหลักการ ๓Rs (Reduce Reuse and Recycle) สร้างแรงจูงใจด้านรายได้ให้กับประชาชนในการร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ครัวเรือน เป็นต้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาถ้ำจึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนร่วมใจลดปริมาณขยะและแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเป็นการสร้างรายได้และความคุ้มครองให้กับสมาชิกในครัวเรือน การคัดแยกขยะก่อนทิ้งจะช่วยลดปริมาณขยะและลดปัญหาขยะที่ตกค้างตามชุมชนและศาสนสถานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างมากอีกทั้งยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นมีความจำเป็นที่ประชาชนจะช่วยกันร่วมมือกันลดและแก้ไขปัญหามูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนตำบลถ่อนนาถ้ำ ด้วยการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและนำวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป

๑. รายงานประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาถ้ำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัด โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอบ้านดุง มาเป็นประธานเปิดโครงการฯ/พร้อมทั้งทำถังขยะเปียกบริเวณ ศพด.วัดบวรมงคล พร้อมด้วยนายประยงค์ ชัยเสน (ท้องถิ่นอำเภอบ้านดุง) นายคำฝอย โพนธาตุ (นายก อบต.ถ่อนนาถ้ำ) และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลถ่อนนาถ้ำ ได้ร่วมดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว **วัตถุประสงค์** เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ๑๐๐% (๑,๓๘๐ ครัวเรือน) โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายแกนนำ อสม. จำนวน ๑๕๐ คน เข้ารับการอบรมให้ความรู้สร้างความตระหนัก และแนวทางขั้นตอนการกำจัดขยะอินทรีย์(ขยะเปียก)ที่ต้นทาง โดยเริ่มต้นที่ผู้นำขับเคลื่อนไปสู่ครัวเรือนให้ครบ ๑๐๐% ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ตำบลถ่อนนาถ้ำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาถ้ำ ร่วมกับ แกนนำอสม.จำนวน ๑๕๐ คน และผู้นำชุมชนกำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.ถ่อนนาถ้ำ และจะขยายผลไปยังพี่น้องประชาชนชาวตำบลถ่อนนาถ้ำทุกครัวเรือน









### ๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

แกนนำ อสม. จำนวน ๑๕๐ คน ดังกล่าวได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านแต่ละหมู่บ้าน ได้ช่วยนำถังสีเก่า ถังน้ำเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว มาทำเป็นถังขยะเปียกอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ ใบ เพื่อทิ้งเศษอาหาร ขยะเปียกที่สามารถย่อยสลายได้ลงไปถังขยะที่เตรียมไว้ โดยวิธีการให้แจกถังสี ถังน้ำสีไปใต้ดินบริเวณใกล้ต้นไม้ ต้นกล้วย กอข้าว ต้นมะยม ฯลฯ ที่ต้องการจะให้เศษขยะนั้นย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ผึ่งกลีกลงไปประมาณเศษ ๒ ส่วน ๓ ความสูงของถัง และให้มีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันสุนัขและแมวมาคั่วยเสีย

โดยออกดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ อบต.ถ่อนนาถับ เป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำวิธีการจัดทำถังขยะเปียก และประชาสัมพันธ์ประโยชน์ที่ได้รับ และช่วยผู้สูงอายุขาดหลุมฝังถังขยะเปียกดังกล่าว โดยใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๘ วัน ๘ หมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายให้มีถังขยะเปียกใช้ครบทุกครัวเรือน ๑๐๐ %







#### ๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

เนื่องจากการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และลงมือจัดทำขยะเปียกโดยแกนนำอสม. แต่ละหมู่บ้านที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว ขยายผลไปในทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนในตำบลอ่อนนาลัย แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรายังไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือครบ ๑๐๐% (ครบทุกครัวเรือน) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลัย จึงมีคำสั่งให้ ออกติดตามความคืบหน้าโครงการจัดทำถังขยะเปียกฯ ทุกหมู่บ้าน ด้วยวิธีการจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ ติดไว้ที่หน้าบ้าน



สำหรับครัวเรือนที่ได้จัดทำถังขยะไปแล้ว เพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น จะได้ทราบจำนวนครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านนั้นมีจำนวนผู้จัดทำแล้วกี่ครัวเรือน และยังไม่ได้อีกกี่ครัวเรือน

ผลจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่า ๙๐ % ได้จัดทำไปแล้ว เหลือเพียง ๑๐ % ที่ยังไม่ได้อำเนินการ จึงขอความอนุเคราะห์ให้แกนนำอสม. แต่ละหมู่บ้าน ช่วยลงพื้นที่แนะนำช่วยเหลือดำเนินการให้ครบ ๑๐๐ % และจะขยายผลต่อยอด การจัดทำโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด/หมู่บ้านที่มีสุขอนามัยที่ดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยจะนำเอาข้อมูลการจัดทำถังขยะเปียกแต่ละหมู่บ้าน มาเป็นตัวชี้วัดในการแข่งขันประกวดโครงการฯดังกล่าว





